

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH PHÚ THỌ****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 22/CT-UBND

Phú Thọ, ngày 26 tháng 4 năm 2012

**CHỈ THỊ****Về việc tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2012**

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, sự chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong những năm qua công tác chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh trên địa bàn tỉnh đã có nhiều tiến bộ, được dư luận nhân dân đồng tình. Tuy nhiên so với yêu cầu và điều kiện thực tế của từng địa phương, công tác tổ chức thi vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, bất cập cần được khắc phục.

Để các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh trên địa bàn tỉnh trong năm 2012 được diễn ra: An toàn, nghiêm túc, đảm bảo cho kết quả thi, xét công nhận tốt nghiệp phản ánh đúng chất lượng dạy và học, tác động tích cực đến việc thực hiện các mục tiêu giáo dục, đảm bảo sự công bằng trong tuyển sinh, giảm bớt phiền hà, tốn kém, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh trong những năm tiếp theo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chỉ thị:

**1. Sở Giáo dục và Đào tạo:**

1.1. Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị giáo dục thực hiện chương trình các môn học đảm bảo kế hoạch và biên chế năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh các lớp cuối cấp và thí sinh tự do; nghiêm cấm việc lợi dụng thi cử và tuyển sinh để ép học sinh học thêm trái quy định.

1.2. Xây dựng kịp thời các văn bản hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức thi; phổ biến rộng rãi quy chế thi và xét công nhận tốt nghiệp mới, quy chế tuyển sinh các lớp đầu cấp đến cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh; tăng cường công tác tuyên truyền để giáo viên, học sinh và nhân dân trong tỉnh có nhận thức đầy đủ, đúng đắn về thi cử; thực hiện nghiêm túc Quy chế thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.3. Tổ chức cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên học tập quy chế thi, xét công nhận tốt nghiệp, tuyển sinh và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo. Tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên; xây dựng phương án tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh gọn nhẹ, hợp lý; chỉ đạo việc coi thi, chấm thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh theo đúng quy trình, quy định và các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.4. Tập trung chỉ đạo và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh; chủ động ngăn ngừa, chấn chỉnh, xử lý và giải quyết kịp thời những khiếu nại, tố cáo liên quan đến thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh.

**2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành**

2.1. Chỉ đạo việc tổ chức tốt các hội đồng xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở theo Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở ban hành kèm theo Quyết định số 11/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 05 tháng 4 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh các lớp đầu cấp trên địa bàn theo phân cấp quản lý theo quy chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo; xây dựng các phương án để các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh của địa phương diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

2.2. Chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp chặt chẽ với phòng giáo dục và đào tạo và các đơn vị giáo dục trên địa bàn tích cực chuẩn bị các điều kiện về nơi ăn, nghỉ cho cán bộ làm thi và học sinh đi thi tốt nghiệp trung học phổ thông; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh và an toàn thực phẩm cho các hội đồng coi thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh tại địa phương.

### **3. Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch**

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và tới các trường phổ thông của tỉnh về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đảm bảo quyền được dự thi của tất cả các đối tượng theo quy định nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và học sinh.

### **4. Sở Tài chính**

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị đáp ứng kịp thời, đầy đủ kinh phí để tổ chức các kỳ thi, xét công nhận tốt nghiệp và tuyển sinh năm 2012 và hướng dẫn sử dụng kinh phí theo quy định.

### **5. Công an tỉnh**

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng phương án và tổ chức triển khai công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên đường và tại các điểm thi; đảm bảo cho các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên phạm vi toàn tỉnh diễn ra an toàn, nghiêm túc, theo đúng quy chế.

### **6. Sở Giao thông vận tải**

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các ngành liên quan xây dựng phương án về phương tiện giao thông phục vụ cho học sinh trung học phổ thông đi thi tốt nghiệp; xây dựng và tổ chức thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại trung tâm các huyện, thị, thành trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

### **7. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Công ty Điện lực Phú Thọ và các ngành liên quan**

Có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để có sự chỉ đạo theo ngành dọc đến cấp huyện và xã tham gia phục vụ các kỳ thi, đảm bảo về: an ninh trật

---

tự, sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, thông tin liên lạc, kinh phí và nguồn điện ổn định các hội đồng in sao đề thi, coi, chấm thi trên địa bàn kịp thời, hiệu quả.

Yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần báo cáo kịp thời với Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để xem xét, giải quyết.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**Hà Kế San**